

เรื่อง การกู้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 โดยวิธีการกู้เงินแบบ Term Loan จากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายละเอียด	เงื่อนไขเงินกู้
วงเงินกู้	ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
วงเงินขั้นต่ำ	วงเงินขั้นต่ำที่เข้าร่วมประมูล จำนวน 1,000 ล้านบาท
อายุเงินกู้	15 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
วันประมูล	30 มกราคม 2557
วันเบิกเงินกู้	4 กุมภาพันธ์ 2557
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย	BIBOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช้ BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้ และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
การชำระคืนเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้
การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด	สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ จะชำระคืนหนี้แก่ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ประสงค์จะให้การส่งมอบและการโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการกู้เงินด้วยระบบบาทเน็ต และโปรดยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส่งซองดังกล่าว โดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 32 อาคารทิปโก้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ภายในเวลา 10.00 น.

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา ให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ภานุ เสวทรุฑนทร์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ปฏิบัติการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5407

โทรสาร 0 2278 4151

[www.pdmo.go.th](http://www.pdmo.go.th)

